



ข้อคิดยามเช้า วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.2014

สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ  
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี พระองค์พยายามนำ  
ประชาชนไปสู่ความสุขตลอดนิรันดร  
พระองค์ทรงสั่งสอนไม่เพียงเกี่ยวกับ  
ความดี และ ความรักของพระบิดาที่มี  
ต่อมวลมนุษย์เท่านั้น แต่พระองค์ทรง  
เผยแสดงให้เห็นความดีและความรักนั้น  
ด้วยกิจการต่างๆ ของพระองค์ด้วย แต่  
เรื่องไม่น่าเชื่อประการหนึ่งในชีวิตของ  
พระองค์ คือ มีประชาชนจำนวนมากได้



ปฏิเสธพระองค์ ซึ่งทำให้พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกเจ็บปวด และ ผิดหวัง ผู้ฟังอุปมาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ไม่ใช่  
พวกไม่มีศาสนาหรือคนที่ไม่มีความเชื่อ แต่เป็นบรรดาหัวหน้าสมณะ และ ผู้อาวุโสของประชาชนซึ่งหยิ่งทะนงใน  
ความชอบธรรมของตนเอง เพราะพวกเขาได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอย่างครบถ้วน

ปัญหา คือ ความศรัทธาของพวกเขาเป็นเพียงเรื่องผิวเผินภายนอกเท่านั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของ  
พวกเขา คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นการเรียกร้องความเสียสละ และ ความกล้าหาญจากตัวเราเป็นอย่างมาก เช่น เรา  
ต้องแบกกางเขนทุกวัน และ ติดตามพระองค์ เราต้องกล้าตัดเพื่อนพี่น้องที่หลงผิด เราต้องพร้อมที่จะให้อภัยคน  
ที่ทำผิดต่อเราตลอดเวลา เราต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อพระเจ้า และ เพื่อรักษาความเชื่อของเรา  
ทุกครั้งที่เราได้ยินข้อเรียกร้องเหล่านี้ เรามีปฏิกิริยาต่อต้านบ้างหรือเปล่า?

เราปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือล้าสมัยไปแล้ว หรือ เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรา  
แต่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือคนบางกลุ่มมากกว่า? หลายครั้งความจริงสามารถก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้กำลัง  
เผชิญหน้ากับมันได้ ความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนเรียกร้องเราให้ต้องแตกต่างจากคนอื่นให้ยอมรับความ  
ลำบาก และ ปฏิเสธตัวเองเพื่อจะได้มีที่ว่างในหัวใจสำหรับคนอื่น เลิกเห็นแก่ตัวเพื่อจะสามารถรักและรับใช้พระเจ้า  
และ เพื่อนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราฟังคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็ปิดตัวเองจากความ  
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าจะถามว่า “ใครกำลังปฏิเสธพระเยซูเจ้าอยู่เวลานี้?” เราไม่ต้องคิดถึงบรรดา  
หัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชน เราไม่ต้องมองไปที่คนอื่น แต่ถามตัวเองตรง ๆ ว่า “ใครกำลังปฏิเสธพระเยซู  
เจ้าอยู่เวลานี้ ... ตัวเราเองหรือเปล่า?”

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**

**พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย**

**ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี**